

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<b>ปัญหาตั้งครรภในวัยรุ่น</b> -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาพทางเพศครั้งที่ 2 หัวข้อ เช็กส์เปิดในวัยรุ่น : เปิดพื้นที่เพิ่มความฉลาดรู้เรื่องเพศ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและความรู้จากเครือข่ายการทำงาน สู่การพัฒนานโยบายและมาตรการในการดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น มีเป้าหมายสำคัญคือ ลดการตั้งครรภในวัยรุ่นให้ได้ 50% อีก 10 ปี
ไอ.เอ็น.เอ็น	<b>ระดมแพทย์พื้นบ้านอาเซียน</b> -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมสุขภาพอาเซียน ที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2560 ว่า จัดขึ้นเพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิมในประเทศอาเซียน โดยเป็นการระดมหมอยาพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญในการรักษาด้วยศาสตร์เฉพาะของตน จากทั้งภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชน พัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำด้านการแพทย์ดั้งเดิมในอาเซียน โดยได้เชิญเครือข่ายหมอยาพื้นบ้านอาเซียน 7 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ และไทย และจากเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา เข้าร่วมงาน 42 คน และมีผู้สังเกตการณ์ชาวไทย 60 คน
มติชน กรมประชาสัมพันธ์	<b>ป้องกันไข้หวัด</b> -เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษก กรม สบส. แนะนำผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมกันสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็ก เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดแพร่ระบาดในโรงเรียน โดยสอนให้เด็กปฏิบัติตามสุขบัญญัติจนเป็นนิสัย
มติชน	<b>ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ</b> -เสนอสรุป นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแผนดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์โลกในการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยา มีเป้าประสงค์ 5 ประการ คือ 1.ลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาลงร้อยละ 50 2.ลดการใช้จ่ายด้านจุลชีพในมนุษย์ลงร้อยละ 20 3.ลดการใช้จ่ายด้านจุลชีพในสัตว์ลงร้อยละ 30 4.สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเรื่องเชื้อดื้อยาและตระหนักถึงการใช้จ่ายด้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และ 5.วางระบบจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพของประเทศให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์สากล ซึ่งหากดำเนินการตามมาตรการทั้งหมดแล้ว พบว่าแนวโน้มผลกระทบจากเชื้อดื้อยายังไม่ลดลง ออย.พร้อมจะใช้วิธีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุมเข้มการใช้จ่ายปฏิชีวนะในทุกภาคส่วนต่อไป
โพสต์ทูเดย์	<b>การบริโภคเค็ม</b> -เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยบริโภคเค็มสูงเป็น 2 เท่าจากที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ ข้อมูลจากกองโภชนาการ กรมอนามัย พบว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่ครัวเรือนคนไทยนิยมใช้กันมาก 5 ลำดับแรก คือ น้ำปลา ซีอิ๊วขาว เกลือ กะปิ และซอสหอยนางรม ออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีมาตรการแบบสมัครใจ ให้ภาคอุตสาหกรรมปรับสูตรอาหาร ลดหวาน มัน เค็มลง ผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำได้จะได้สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ อย่างไรก็ตาม การลดกินเค็ม ลดกินโซเดียม ควรผนึกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะดีกว่าออกกฎหมายบังคับ
กรมประชาสัมพันธ์	<b>อบรมครูพี่เลี้ยงด้านโรคมะเร็ง</b> -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สธ.ได้จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง โดยมีสถาบันมะเร็งแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน และได้จัดอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพครูพี่เลี้ยงสำหรับพยาบาลผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็ง" เพื่อส่งเสริมให้ทีมพยาบาลมะเร็งของรพ.มะเร็งภูมิภาคและรพ.แม่ข่าย 12 เขตสุขภาพ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	<b>ดูแลสุขภาพแรงงานข้ามชาติ</b> -เสนอข่าว นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธาน สสส. พร้อมคณะ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับลูกหลานแรงงานข้ามชาติและการสร้างเสริมสุขภาพ หนุนตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนไทย-พม่า ดูแลสุขภาพ-การศึกษาลูกหลานแรงงานข้ามชาติ พร้อมสร้างแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ทำงานร่วม อสม. ให้ความรู้ ป้องกันโรค เข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<b>ขอความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง จ.อุตรดิตถ์</b> -เสนอข่าว วอนสังคมช่วยเหลือ 2 ตายายเมืองอุตรดิตถ์ ฐานะยากจน เป็นผู้ป่วยติดเตียงจากเบาหวาน ความดัน อัมพฤกษ์ ส่วนลูกชายที่เป็นกำลังหลักคอยดูแล เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสมอง
กรมประชาสัมพันธ์	<b>สปสช. ลงนาม MOU</b> -เสนอข่าว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุตรธานี ร่วมกับ คณะทำงานสมัชชาพิจารณาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุตรธานี ผนึกกำลัง 7 จังหวัดอีสานตอนบน ลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 สู่การปฏิบัติ ทำเกะพากันลงเรือลำเดียวกันแล้วจะช่วยกันพายให้ถึงฝั่ง
คมชัดลึก	<b>มัลแวร์เรียกค่าไถ่</b> -เสนอข่าว ไชแมนเทค บริษัทรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ระบุว่า การโจมตีไซเบอร์เรียกค่าไถ่เพิ่มขึ้น จาก 340,665 ครั้ง ในปี 2558 เป็น 463,841 ครั้ง ในปี 2559 โดยเป้าหมายกว่า 70% เป็นโรงพยาบาล บริษัทฯ และประกันภัย ทำให้เกิดความวิตกว่า การโจมตีในลักษณะอาจทำให้คนตายได้ โจชัว คอร์แมน คณะทำงานเฉพาะกิจความปลอดภัยไซเบอร์ภาคอุตสาหกรรมรักษาพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ สหรัฐฯ กล่าวว่า รพ.ของสหรัฐฯ 85% ไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์แบบเต็มเวลา และคอมพิวเตอร์รพ.ส่วนมากทำงานบนระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าที่ไม่สามารถอัปเดตปิดช่องโหว่ การสกัดโปรแกรมเรียกค่าไถ่ในอนาคต ต้องอาศัยบุคลากรคอมพิวเตอร์ใหม่ และยกระดับเครือข่ายความปลอดภัย ซึ่งต้องใช้เวลา
แนวหน้า	<b>อังกฤษสำรวจการใช้บุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่</b> -เสนอข่าว ผลสำรวจจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ประเทศอังกฤษ เผยว่า 52% ของผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด 2.9 ล้านคน สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด และเป็นครั้งแรกที่จำนวนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่เลิกสูบบุหรี่ได้ มีจำนวนมากกว่าผู้ใช้ที่ยังสลับกับการสูบบุหรี่ ทั้งนี้ ผลวิจัยในปี 2558 พบการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปกว่า ร้อยละ 95 แต่กว่าร้อยละ 26 ของผู้ตอบแบบสอบถาม เชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายเท่ากับบุหรี่ทั่วไป โดยมีเพียงร้อยละ 13 ที่เชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่า
กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ ข่าวสด ผู้จัดการรายวัน	<b>เยเมนประกาศภาวะฉุกเฉินอหิวาต์</b> -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขเยเมน ประกาศภาวะฉุกเฉินอหิวาต์โรคในกรุงซานา เมื่อวันที่อาทิตย์ (14 พ.ค.) เนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิต สูงเกินกว่าอัตราปกติ ระบบสาธารณสุขไม่อาจรองรับได้ กลายเป็นภัยพิบัติทางสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศ ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ป่วย 2,567 คน เสียชีวิต 115 คน ประชาชนราว 8,500 คน ใน 14 จังหวัด ต้องสงสัยติดเชื้อ นอกจากนี้ประชาชน อีกราว 7.6 ล้านคนใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอหิวาต์
ไทยรัฐ ข่าวสด ไทยโพสต์ M2F กรมประชาสัมพันธ์	<b>อีโบล่า</b> -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก ยืนยันพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากเชื้ออีโบลารายที่ 3 ในประเทศคองโก ซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ ได้รับเชื้อขณะพาผู้ป่วยเดินทางไปโรงพยาบาลเมื่อปลายเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา หลังพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ 17 ราย และกำลังติดตามสืบค้นชาวบ้านอีก 125 คนที่อาจได้รับเชื้อ ทั้งนี้ ยังไม่แน่ชัดว่าผู้เสียชีวิตรายแรกติดเชื้อได้อย่างไร แต่การแพร่ระบาดที่ผ่านมามีสาเหตุมาจากการสัมผัสกับลิง -เสนอข่าว ไนจีเรียยกระดับการตรวจตราและเฝ้าระวังด้านสาธารณสุขที่ทำเรือต่างๆ ที่เข้าสู่ประเทศ หลังเกิดการแพร่ระบาดของอีโบล่าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ทำให้ประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย 3 คน

